

ด่วนที่สุด

ที่ ขบ ๕๑๐๐๐(ลต)/ ๒๒๑



เลือกตั้งท้องถิ่น

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง  
ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การปิดประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ส.ถ./ผ.ถ.๓/๑)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง  
อ้างถึง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ส.ถ./ผ.ถ.๓/๑) จำนวน ชุด

ตามที่อยู่อำนาจการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยความเห็นชอบ  
ของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดชลบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนด  
วันสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ ๒ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีมติ  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบร่างประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง  
และที่เลือกตั้งแล้ว ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงประกาศกำหนด  
หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
(ส.ถ./ผ.ถ.๓/๑) ดังนั้น ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงขอความกรุณา  
ปิดประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและนายกองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ส.ถ./ผ.ถ.๓/๑) ณ ที่ว่าการอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และที่เลือกตั้งหรือ  
บริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมณฑา บุญวิสุธานนท์)

ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง  
ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร.๐-๓๘๓๙-๘๐๒๘

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๘๐๓๖